

ชื่อโครงการ	การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัข
โดย	นาย ศุภณัฐ กมล รหัส 64541207067-6 นาย อัครเดช เรืองวิสัย รหัส 64541207084-1
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ณพณัฐ วรรณภีร์
หลักสูตร	ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีการศึกษา	2566

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น และเป็นแหล่งรวบรวมกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขเมื่อต้องการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัข เป็นการพัฒนาเว็บไซต์ที่แบ่งการทำงานเป็น 3 ส่วนหลักๆคือ Front End, Back End และ Database ซึ่ง Front End คือการทำงานในส่วนหน้าบ้านของเว็บไซต์ ในส่วนที่ผู้ใช้เห็น โดยใช้เครื่องมือหลักๆคือ Html, Css และ Bootstrap เป็นหลัก ในส่วนของ Back End คือ ส่วนในการทำงานหลังบ้านของเว็บไซต์ ในส่วนที่ผู้ใช้งานไม่เห็น โดยเครื่องมือหลักๆ คือ NodeJs Version 18.14.0 ในส่วนสุดท้ายคือ Database คือส่วนที่เอาไว้เก็บข้อมูลต่างๆของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยใช้เครื่องมือหลักๆ คือ MariaDB Version: 10.5.23

การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัข เป็นระบบที่ช่วยรวมกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขให้สามารถมารวมตัวการเป็นชุมชนใหญ่และมีการทำงานของเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพในด้านจัดการข้อมูลและการใช้งานของผู้ใช้และมีส่วนต่างๆให้กลุ่มผู้ใช้งานสามารถตั้งคำถามถึงปัญหาต่างๆที่พบเจอเกี่ยวกับสุนัขให้สัตวแพทย์หรือนักศึกษาสัตวแพทย์เข้ามาตอบให้คำปรึกษา และยังมีส่วนต่างๆเช่น การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน อีกทั้งมีการโปรโมทร้านค้าที่ค้าขายสิ่งของหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุนัข เว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัข มีความแตกต่างจากเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้องคือสัตวแพทย์

หรือนักศึกษาสัตวแพทย์ที่เข้ามาลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัข สามารถสะสมแต้มที่ได้จากการเข้าไปให้คำปรึกษากับผู้ใช้งานที่เข้ามาโพสต์ถามถึงปัญหา และได้แต้มกับยอดถูกใจที่ทางสัตวแพทย์หรือนักศึกษาสัตวแพทย์เข้าไปคอมเมนต์ตอบปัญหา แต้มของสัตวแพทย์หรือนักศึกษาสัตวแพทย์สามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ โดยจะคิดแต้ม 1 แต้ม ต่อ 1 บาท